



ที่ มท ๐๘๑๖.๕/ว๑๔๗๓

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอบริษัทสัมพันธ์โครงการ “นวัตกรรมรักษ์โลก”

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดการสมัครเข้าร่วมโครงการ

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยคณะกรรมการการศึกษา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา ได้แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการด้านคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อทำหน้าที่ศึกษาและพัฒนากฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งคณะอนุกรรมการได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ๕ ประการ คือ กตัญญู วินัย สุจริต พอเพียง และจิตอาสา ควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยคณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะทำงานคนดี รักซ์โลก เพื่อทำหน้าที่ขับเคลื่อนภารกิจของคณะอนุกรรมการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยให้มีหน้าที่และอำนาจในการสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกับสมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย และได้กำหนดจัดทำโครงการ “นวัตกรรมรักษ์โลก” โดยขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจส่งคลิปเข้าร่วมประกวดหัวข้อ “บอกรักโลก : บ้านส่วนรวมของเรา” ความยาวไม่เกิน ๓ นาที ซึ่งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับ “เงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท” และกำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญต่อสังคมส่วนรวมในการรักษาสิ่งแวดล้อม ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีสถานศึกษาในสังกัด ประชาสัมพันธ์โครงการ “นวัตกรรมรักษ์โลก” เพื่อเชิญชวนเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรที่สนใจ ส่งคลิปเข้าร่วมประกวดหัวข้อ “บอกรักโลก : บ้านส่วนรวมของเรา” รายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย สามารถสแกน QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายทวี เสริมภักดีกุล)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองส่งเสริมและพัฒนากิจการการศึกษาท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๒๑-๓ ต่อ ๔๐๖ โทรสาร ต่อ ๑๐๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน ว่าที่ร้อยตรี ไอยศุรย์ บุญมงคลโชค โทร. ๐๘ ๙๙๒๕ ๒๘๗๖



<https://shorturl.asia/gPmka>



คณะกรรมการด้านคุณธรรมและจริยธรรม

ในคณะกรรมการการศึกษา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา

ร่วมกับ

สมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย และการทำเรื่องแห่งประเทศไทย



เชิญร่วมสร้างความดีส่วนรวม กับโครงการ “นวัตกรรมรักษ์โลก”

ด้วยการ

ส่ง คลิปความยาวไม่เกิน 3 นาที

หัวข้อ “บอกรักโลก : บ้านส่วนรวมของเรา”

คลิปที่ได้รับการคัดเลือกผู้ผลิตคลิปจะได้รับ “เงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท”
จากสมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย ไลค์เกียรตินิยม และใบประกาศเกียรติคุณ
จากคณะกรรมการด้านคุณธรรมและจริยธรรม วุฒิสภา
และของที่ระลึกอีกมากมาย

กำหนดการรับผลงานตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค. ถึง 15 ก.ค. 2565



สนใจดูรายละเอียดโครงการ และสมัครเข้าประกวดได้ที่

www.นวัตกรรมรักษ์โลก.com

โทร. 092-714-7818

